

รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

ครั้งที่ 5/2555

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555

ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M

ผู้เข้าประชุม

อาจารย์สายัน พุทธลา, อาจารย์สุรศักดิ์ เครือหงษ์, อาจารย์ธีรวัฒน์ ปานกลาง, นางสาวชัชชวีร์ พลอยบัว, นางสาวนันทิ์ เพ็ญฟู, นายสุนทร ปาละพันธ์, นายอดิศร เนียมแก้ว, ว่าที่ร้อยโทบุญญิติ เสกนาโชค, นายกรภัทร์ งอกจันทิก

ไม่มาประชุม/ติดราชการ

ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์พริษา ไกรเทพ, นางสาวอัญชลี โพชยารมย์, นายวิเชียร ทูริลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การจัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดศรีสุริยวงศาราม จ. ราชบุรี

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การจัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดศรีสุริยวงศาราม จ. ราชบุรี โดยให้อาจารย์สุรศักดิ์ เป็นผู้รายงานถึงกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมนักศึกษาไปร่วมขบวนแห่เทียนในครั้งนี้ อาจารย์สุรศักดิ์ได้รายงานว่าการเดินทางไปร่วมขบวนแห่เทียนในปีนี้อากาศดี ได้มีการร่วมมือกันอย่างเต็มที่ โดยในรถ 1 คัน จะมีนักศึกษาที่เป็นตัวแทนควบคุมไปอย่างน้อย 2 คน และการประสานงานต่าง ๆ กับตำรวจในท้องที่ก็เรียบร้อย และได้ขุดเงินที่สมทบทำบุญให้กับวัดศรีสุริยวงศารามนั้น จำนวนทั้งสิ้น 89,999 บาท

1.2 การแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดในเขตกรุงเทพมหานคร

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดในเขตกรุงเทพมหานคร ของคณะทั้ง 4 คณะ โดยมีการจัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาทั้งเช้าและบ่ายโดยภาพรวมที่ออกมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้มอบหมายให้นายอดิศรเก็บรายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในส่วนของงานประกันคุณภาพด้วย

1.3 การเข้าร่วมโครงการสวดมนต์ข้ามคืน และพิธีเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ประธานฯ แจ้งเรื่อง ในวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2555 อาจารย์สุรศักดิ์และนายวิเชียรได้นำนิสิตเข้าร่วมโครงการสวดมนต์ข้ามคืนเนื่องใน พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยอาจารย์สุรศักดิ์ได้ชี้แจงในรายละเอียดดังนี้ นิสิตที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 240 คนและเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่มีนิสิตเข้าร่วมมากที่สุด และมีอาหารว่างแจกให้กับนิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการด้วย ซึ่งประธานฯ ได้มอบให้อาจารย์สุรศักดิ์ติดต่อกับหน่วยงานต้นเรื่องเพื่อขอหนังสือขอบคุณกลับมายังมหาวิทยาลัยด้วย และเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 อาจารย์สุชาครีย์, อาจารย์ธีรวัฒน์ และนายกรภัทร์ ได้นำนิสิตเข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ห้องสนามหลวง โดยอาจารย์ธีรวัฒน์ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ การเข้าร่วมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การประสานงานในจุดต่าง ๆ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ถ้าเป็นการมองในภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมพิธีมี 3 มหาวิทยาลัยฯ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวประธานฯ ได้เสนอว่า อยากให้มีคณาจารย์ไปเข้าร่วมพิธี และขอบคุณอาจารย์และบุคลากรที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

1.4 การจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยในปีนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้อง กับสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา คือ อาจารย์สมศรี และคุณอาภรณ์ ซึ่งทางสำนักจะจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการพร้อมทั้งเป็นการขอบคุณที่ช่วยเหลืองานของสำนักฯ มาเป็นอย่างดี ทั้งนี้โดยจะต้องทำการกำหนดวันให้เรียบร้อยก่อน

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

5.4 การประชุมเครือข่ายอาสาสมัคร

ว่าที่ร้อยโทบุญญิตี แจ่มเรือง การประชุมเครือข่ายอาสาสมัคร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดเตรียมทุกอย่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นผู้ประสานงานกับวิทยากรที่จะเข้ามาให้ความรู้ โยผู้อำนวยการสำนักฯ จะเดินทางไปประชุมแทนท่านรองอธิการบดี เนื่องจากมีการประชุมซ้อนกัน

5.5 การเดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

อาจารย์ธีรฉัตร แจ่มเรือง การถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานยังไม่ได้ไปถวายพระพรเลย จึงได้เสนอว่า สำนักฯ ควรเป็นตัวแทนในการไปร่วมถวายพระพรต่อพระองค์ท่าน ซึ่งประธานฯ และในที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบในการไปร่วมถวายพระพร ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 น

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

ประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นางสาวนันทิ เพ็ญฟู ผู้บันทึกการประชุม
อาจารย์สายัน พุทธลา ผู้ตรวจบันทึกการประชุม